

TRƯỜNG LINACRE COLLEGE THUỘC ĐẠI HỌC OXFORD (VƯƠNG QUỐC ANH) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hoà Bình

Chiều ngày 23/9/2022, tại trụ sở Trường Đại học Hoà Bình, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, Trường Linacre College, thuộc Đại học Oxford (Vương quốc Anh) đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hoà Bình.



Gặp mặt đại diện lãnh đạo hai Nhà trường

Tham gia buổi làm việc, về phía Trường Linacre College (Đại học Oxford) có TS. Nicholas David Leimu-Brown - Hiệu trưởng, Trưởng đoàn công tác cùng các thành viên. Về phía Trường Đại học Hoà Bình, tham gia tiếp đoàn công tác Trường Linacre College có TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng Trường, NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng, cùng tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện và đại diện giảng viên, sinh viên từ các khoa trong Nhà trường.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của trường Linacre College (Đại học Oxford), TS. Nguyễn Văn Ngữ tin tưởng rằng đây là sự kiện bản lề, mở ra những bước phát triển mới trong nghiên cứu, hợp tác giữa hai Nhà trường và mang tới cơ hội học tập và trải

nghiệm tốt nhất cho sinh viên, giảng viên Trường Đại học Hoà Bình trong tương lai.

Phát biểu khai mạc, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng giới thiệu về Nhà trường, các định hướng phát triển về đào tạo và nghiên cứu trong tương lai. Trường Đại học Hoà Bình có đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia đầu ngành dày dặn kinh nghiệm và các cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng động được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và quốc tế. Với tầm nhìn và định hướng trở thành một trường đại học hàng đầu Việt Nam, Nhà trường hoan nghênh các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới cùng chia sẻ tri thức, hợp tác và cùng phát triển hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học xanh, liên thông và chất lượng cao.

Đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hòa Bình, TS. Nicholas Brown, Hiệu trưởng Linacre College, Trưởng đoàn công tác, giới thiệu về lịch sử và cơ cấu tổ chức của Đại học Oxford, ngôi trường lâu đời và danh giá của Vương quốc Anh, xếp hạng đứng đầu thế giới. Đại học Oxford gồm 39 trường thành viên. Trường Linacre College, một trường thành viên của Đại học Oxford, là cơ sở giáo dục đào tạo bậc sau đại học, đào tạo đa ngành trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Các ngành đào tạo trọng điểm của Trường Linacre gồm: Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số, An ninh mạng, Môi trường, Công nghệ sinh học, Y - Dược v.v. Hơn 30 năm qua, Đại học Oxford đã phối hợp với các đối tác Việt Nam trong một số nội dung về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

TS. Nicholas Brown cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thế hệ những nhà lãnh đạo tương lai có thể làm chủ công nghệ hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích cho cộng đồng và chủ động góp phần thực hiện cam kết về giảm phát thải ròng khí các bon về 0 (net zero carbon). Đồng thời, việc kết nối giữa một trường đại học hơn 1000 năm tuổi với một đối tác trẻ và năng động như Trường Đại học Hòa Bình sẽ mang lại nhiều triển vọng hợp tác, phát huy

thế mạnh của cả hai bên.

Trong buổi làm việc, PGS.TS. Đào Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình đã có bài trình bày giới thiệu tổng quan về Nhà trường và Chiến lược phát triển của Trường Đại học Hòa Bình trong lộ trình trở thành một đại học uy tín, có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng trong nước và hướng tới khẳng định thương hiệu trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới.

Trong khuôn khổ chuyên thăm, đoàn công tác đã có dịp ghé thăm cơ sở vật chất dạy và học của một số khoa, ngành đào tạo của Trường, bao gồm Phòng Thực hành Mỹ thuật công nghiệp ứng dụng và Kiến trúc, tham quan các công trình thiết kế mỹ thuật của sinh viên và các sản phẩm đã được thương mại hóa của tập thể giảng viên và sinh viên.

Kết luận buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch Hội đồng Trường cảm ơn đoàn công tác của Trường Linacre College và mong muốn Đại học Oxford, với bề dày 1000 năm lịch sử và vị thế của một đại học hàng đầu thế giới, có thể đồng hành cùng các trường đại học của Việt Nam nói chung, Trường Đại học Hòa Bình nói riêng để mang tới những cơ hội, giá trị cho giáo dục, thế hệ trẻ Việt Nam và nhân lực chất lượng cao cho khu vực.